



Đền thờ Liệt sĩ huyện Thái Thụy.

THÁI THUY

Khắc ghi công ơn các anh hùng liệt sĩ

Đền thờ Liệt sĩ huyện Thái Thụy là công trình mang ý nghĩa sâu sắc, tri ân những người con quê hương đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.



Thi công hoàn thiện tường rào bao quanh Đền thờ.

Thái Thụy - mảnh đất anh hùng giàu truyền thống yêu nước, cách mạng. Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo, biên giới thiêng liêng của Tổ quốc, huyện đã có hàng vạn người con hăng hái lên đường nhập ngũ, trong đó 8.373 người đã anh dũng hy sinh.

Đền thờ Liệt sĩ huyện Thái Thụy khởi công xây dựng tháng 6/2018 trên diện tích khoảng 1,2ha tại khu cánh đồng Miếu,

thị trấn Diêm Điền. Tổng vốn đầu tư hơn 113 tỷ đồng từ ngân sách huyện và nguồn vốn hợp pháp khác. Sau hơn 2 năm thi công, đến nay công trình đã cơ bản hoàn thành các hạng mục và chuẩn bị khánh thành. Trong quá trình xây dựng đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất cao của nhân dân. Nhiều cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài huyện đã ủng hộ kinh phí để xây dựng công trình. Ông Hồ Quang Sáng, người dân khu 1, thị trấn Diêm Điền chia sẻ: Việc xây dựng Đền thờ Liệt sĩ huyện đã đáp ứng tâm nguyện của nhân dân với các anh hùng liệt sĩ, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho các

thế hệ mai sau. Vì thế, khi thấy công trình được hoàn thành tôi cũng như nhiều người dân khác cảm thấy rất vui mừng xen lẫn niềm tự hào về truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, càng biết ơn công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ.

Đền thờ Liệt sĩ huyện Thái Thụy có các hạng mục: đền thờ, nhà khách, nhà phượng đình, bình phong, cột cờ, lư hương, hồ nước, cổng chính... Trong đó, nổi bật nhất là Đền thờ nằm ở trung tâm được xây dựng theo kiến trúc cổ truyền thống gồm 2 tầng mái, có 7 gian với diện tích hơn 517m² bao gồm không gian thờ, hậu cung, hành lang. Nội thất bên trong Đền thờ gồm

phòng hậu cung đặt bát hương thờ liệt sĩ, mỗi gian thờ có bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ trong toàn huyện; cách bố trí, sắp xếp bên trong Đền thờ theo tính đối xứng kết hợp trang trí hoành phi, câu đối, lư hương, cửa vồng được sơn son thiếp vàng..., từng chi tiết, hoa văn đều được chú trọng nhằm bảo đảm tính bền vững và các yếu tố thẩm mỹ, truyền tải được các thông điệp về giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống yêu nước, cách mạng của mảnh đất và con người Thái Thụy. Khuôn viên Đền thờ được xây dựng thoáng đãng, hài hòa, thuận lợi cho người đến hành lễ, viếng các liệt sĩ; cổng chính gồm 4 cột tạc từ đá xanh nguyên khối; tường rào bao quanh khuôn viên Đền thờ được đắp họa tiết hoa văn, cột cờ cao 9m, hồ nước cùng sân vườn và các hạng mục phụ trợ văn hóa tâm linh truyền thống.

Ông Bùi Thế Dân, Giám đốc Ban Quản lý xây dựng cơ sở hạ tầng huyện Thái Thụy cho biết: Đây là công trình mang ý nghĩa sâu sắc, có giá trị văn hóa, lịch sử to lớn, vì vậy trong quá trình triển khai dự án cũng như thi công xây dựng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, UBND huyện. Quá trình triển khai xây dựng, Ban Quản lý đã tích cực đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình và an toàn trong quá trình thi công. Đến nay công trình đã cơ bản hoàn thành các hạng mục và chuẩn bị khánh thành, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

TRẦN TUẤN

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH Học và làm theo Bác

Những năm qua, Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh có nhiều cách làm sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Đảng chí Lại Hợp Mạnh, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cho biết: Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh xác định để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có hiệu quả, trở thành việc làm thường xuyên, liên tục nhất thiết phải kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn; giữa tuyên truyền, giáo dục với hiệu quả và chất lượng công tác chuyên môn.

Trên cơ sở đó, Đảng bộ thường xuyên quán triệt, triển khai đầy đủ các nội dung học tập và làm theo Bác tới toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên. Lấy 5 đức tính mà Bác Hồ dạy người cán bộ kiểm sát để xây dựng thành chuẩn mực đạo đức áp dụng đối với cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; chú trọng xây dựng ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao. Đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Biểu hiện rõ nét nhất là ý thức giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, có lối sống lành mạnh, tích cực học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

Cùng với đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh luôn xác định công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ thường xuyên, qua đó nâng cao ý thức chấp hành các quy định, quy chế, kỷ luật trong cán bộ,

đảng viên. 4 năm qua (2016 - 2019), Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành 8 cuộc kiểm tra, 3 cuộc giám sát liên quan đến việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả kiểm tra cho thấy, 100% đảng viên luôn có ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và hành động, không có trường hợp nào có biểu hiện suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống hoặc vi phạm phải xử lý kỷ luật.

Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên, nhân viên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh không ngừng học tập, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong công tác chuyên môn, việc thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp được thực hiện đầy đủ, chính xác theo đúng quy định của pháp luật. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra được tiến hành ngay từ khi có tin báo tố giác tội phạm đến khi kết thúc điều tra. Trong đó, các tin tố giác, tin báo về tội phạm được kiểm sát 100%, tỷ lệ giải cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

Cùng với đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh luôn xác định công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ thường xuyên, qua đó nâng cao ý thức chấp hành các quy định, quy chế, kỷ luật trong cán bộ,

luật, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm. Việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị can đều có căn cứ; phát hiện kịp thời những vi phạm pháp luật trong quá trình điều tra để khắc phục và xử lý nghiêm minh; kiên quyết không phê chuẩn hoặc hủy bỏ các quyết định không có căn cứ, trái pháp luật của cơ quan điều tra... Việc truy tố các vụ án hình sự bảo đảm đúng thời hạn, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; liên tục nhiều năm qua không có trường hợp nào bị oan sai, bỏ lọt tội phạm; không có trường hợp nào viện kiểm sát truy tố mà tòa án tuyên không phạm tội; không có trường hợp đình chỉ bị can vì không phạm tội; không có trường hợp nào bị cấp phúc thẩm hủy án để điều tra lại...

Với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 4 năm qua Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc. Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khen thưởng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; năm 2018 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liên tục (2013 - 2017); năm 2019 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

NGUYỄN TÙNG



Kiểm sát viên thực hiện quyền công tố tại phiên tòa.

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC Hướng về đoàn viên, người lao động

Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các trường học trong tỉnh phải tạm dừng hoạt động. Điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống giáo viên, nhất là giáo viên trường ngoài công lập, giáo viên hợp đồng. Để hỗ trợ, động viên, Công đoàn ngành Giáo dục có nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên, người lao động.

Công đoàn ngành Giáo dục hiện có 43 công đoàn cơ sở, trong đó có 29 công đoàn trường THPT công lập, 10 công đoàn trường THPT ngoài công lập và 4 công đoàn cơ sở: Trường Mầm non Hoa Hồng, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo, Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Thái Bình. Từ đầu tháng 2, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, học sinh các cấp đều nghỉ học. Trong tháng 3, toàn bộ các lớp 12 học 1 buổi/ngày. Thời gian này, tại các trường THPT, số học sinh học chiếm khoảng trên 30% học sinh toàn trường, số giáo viên tham gia giảng dạy chiếm khoảng 40%. Đầu tháng 4, thực hiện giãn cách xã hội, toàn bộ các trường đều cho học sinh nghỉ học. Với

chủ trương "dừng đến trường nhưng không dừng học", ngành Giáo dục và Đào tạo vẫn duy trì tổ chức cho học sinh học trực tuyến với một số môn. Tuy nhiên, hoạt động dạy học trực tuyến gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, con người và kinh nghiệm giảng dạy, học tập. Việc không tham gia giảng dạy đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của đội ngũ giáo viên, nhất là giáo viên các trường ngoài công lập. Hiện nay, toàn tỉnh có 10 trường THPT ngoài công lập với 377 cán bộ, giáo viên. Khi học sinh nghỉ học, các trường này không có nguồn thu nên hầu hết giáo viên, người lao động phải nghỉ trong tháng 2 và tháng 3, đến tháng 4 chỉ được hỗ trợ một phần lương và một phần kinh phí tham gia bảo hiểm xã hội.

Tại Trường THPT Nguyễn Thái Bình (thành phố Thái Bình), với đặc thù là trường ngoài công lập nên khi học sinh nghỉ học đã ảnh hưởng đến đời sống của cán bộ, giáo viên, người lao động. Bà Lương Thị Thúy Nga, Chủ tịch Công đoàn nhà trường chia sẻ: Trường THPT Nguyễn Thái Bình có 27 cán bộ, giáo viên. Khi học sinh không đi học, giáo viên của Trường đều nghỉ dạy, không có nguồn thu, đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của họ. Để động viên các nhà giáo, Trường hỗ trợ từ 1,5 - 3 triệu đồng/tháng tùy công việc giảng dạy của mỗi giáo viên.

Với các trường công lập, đội ngũ giáo viên, người lao động chưa được tuyển dụng viên chức chiếm con số không nhỏ nên khi nghỉ dạy, cuộc sống của

họ cũng gặp nhiều khó khăn. Điển hình như Trường THPT Bình Thanh (Kiến Xương) có 21 giáo viên hợp đồng, khi học sinh nghỉ học, đội ngũ này hầu hết không có thu nhập.

Để động viên đoàn viên, người lao động tại các công đoàn cơ sở vượt qua giai đoạn khó khăn, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh, Công đoàn ngành Giáo dục yêu cầu các công đoàn cơ sở nắm tình hình đời sống, công việc của đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đặc biệt là đoàn viên chưa được tuyển dụng viên chức, đoàn viên tại các đơn vị ngoài công lập để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Ông Vũ Trọng Đại, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục chia sẻ: Nhận thấy ảnh hưởng của dịch bệnh đến đời sống của các nhà giáo là rất lớn, sau khi có văn bản của Liên đoàn Lao động tỉnh về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn bị giảm sâu thu nhập do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Công đoàn ngành Giáo dục chỉ đạo các công đoàn cơ sở khảo sát, lập hồ sơ, xét duyệt hồ sơ để kịp thời hỗ trợ. Qua xét duyệt có 307 đoàn viên giảm sâu thu nhập do ảnh hưởng của dịch bệnh được Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 153,5

triệu đồng. Cùng với kinh phí hỗ trợ của Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn ngành Giáo dục tham mưu Sở Giáo dục và Đào tạo trích kinh phí trên 47,6 triệu đồng hỗ trợ 90 giáo viên bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tại các công đoàn cơ sở, nhiều đơn vị đã phát động các phong

trào ủng hộ giáo viên gặp khó khăn. Tiêu biểu như Trường THPT Bắc Đông Quan (Đông Hưng), phong trào nuôi lợn đất đã giúp góp được gần 3 triệu đồng để ủng hộ 5 giáo viên gặp khó khăn do dịch bệnh.

Sự quan tâm kịp thời của Công đoàn ngành Giáo dục là

nguồn động viên để đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn, yên tâm công tác, qua đó thể hiện vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

NGUYỄN CƯỜNG



Cán bộ y tế kiểm tra thân nhiệt học sinh Trường THPT Bắc Đông Quan (Đông Hưng).